

## **TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN D10MN THỰC TẾ TẠI TỈNH NINH BÌNH**

*ThS. Vũ Thị Diệu Thúy*

Thực hiện học phần Thực hành sư phạm thường xuyên 3, học kì I năm học 2020-2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, khoa Tiểu học Mầm non điều chỉnh kế hoạch cho sinh viên đi thực tế tại tỉnh Ninh Bình thay cho đi tỉnh ngoài như đối với các lớp khóa trước. Việc đi thực tế giúp sinh viên có những hiểu biết thực tế tổng quan về trường mầm non; nắm được các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ đồng thời tìm hiểu về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội phục vụ cho các hoạt động giáo dục trẻ. Để đạt mục tiêu trên, khoa đã tổ chức cho sinh viên thực tế tại trường Mầm non Đông Thành và trường Mầm non Ninh Khánh và bảo tàng Ninh Bình.

Ở hai trường mầm non, sinh viên được tham quan mô hình trường, nghe các báo cáo về tình hình nhà trường và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, dự các hoạt động giáo dục trẻ. Qua hoạt động thực tế, sinh viên đối sánh giữa lí luận và thực tế giáo dục mầm non hiện nay. Bài tập thu hoạch của các nhóm sinh viên cho thấy các em đã nhận thức rõ về các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; biết đánh giá khách quan biểu hiện phát triển nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, thể chất và tình cảm, kĩ năng xã hội của trẻ và hoạt động giáo dục trẻ của giáo viên mầm non.

Tham quan bảo tàng Ninh Bình giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể về lịch sử, điều kiện tự nhiên, xã hội, nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền trong tỉnh Ninh Bình. Từ kiến thức thực tiễn đó, sinh viên hình thành ý tưởng vận dụng tri thức vào việc trang trí, xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực nhận thức, vận động của trẻ và đảm bảo sự phù hợp với thực tế mỗi địa phương. Bên cạnh đó, sinh viên đã nêu được ý tưởng tổ chức chủ đề Quê hương Ninh Bình trong chương trình giáo dục trẻ các lứa tuổi mẫu giáo.

Dưới đây là 1 số hình ảnh sinh viên D10MN1,2 đi dự giờ thực tế:



*Dự giờ Tạo hình “Tạo mẫu tóc” – Trường MN Đông Thành*



*Dự giờ kể chuyện Quả trứng – Trường MN Đông Thành*



*Dự giờ Âm nhạc, trọng tâm Dạy đọc ráp Đàn gà con – Trường MN Đông Thành*



*Dự giờ Khám phá nông sản – Trường MN Đông Thành*





*Dự giờ Khám phá các loại quả – Trường MN Ninh Khánh*



*Dự giờ Tạo hình Xé dán hoa theo đề tài – Trường MN Ninh Khánh*

Ngày 2.11.2020